

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ ว ๒๖๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ โดยจ่ายเป็นเช็คช่วยชาติให้รายละเอียด ๒,๐๐๐ บาท และในส่วนของบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ บุคลากรของส่วนราชการและบุคลากรของหน่วยงาน ๖ กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) ทหารเกณฑ์ กลุ่มครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชนและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ) ส่วนราชการและหน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรียบร้อยแล้ว นั้น แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีส่วนราชการและหน่วยงาน ๖ กลุ่ม บางหน่วยงานแจ้งว่า มีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ หลายรายยังไม่ได้รับเงินตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินบางรายไม่ได้มารับเช็คภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่วนราชการจึงได้นำเช็คส่งคืนกรมบัญชีกลางเพื่อเรียกเงินคืนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้ว หรือผู้มีสิทธิรับเงินรับเช็คไปแล้วแต่ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือได้ทำเช็คสูญหาย หรือทำเช็คชำรุด ทำให้ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคารได้ จึงได้ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ จากส่วนราชการต้นสังกัด ส่วนราชการจึงได้รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีดังกล่าวแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวแล้วพบว่ายังไม่มีมีการจ่ายเงินตามเช็คให้กับผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าวจริง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ซึ่งมีรายชื่อกทเหล่านั้นยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกทเหล่านั้นดังกล่าว

ได้รับ...



ศูนย์บริการข้อมูลการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐

ได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ได้โดยตรงต่อไป ซึ่งในกรณีนี้เมื่อส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบและแจ้งรายชื่อตกหล่นของผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ ปรากฏว่าสำนักงบประมาณได้แจ้งส่วนราชการและสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบว่า หากส่วนราชการหรือหน่วยงานตรวจสอบและรับรองผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ก็เห็นสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี ขออนุมัติกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในส่วนของบุคลากรภาครัฐ โดยการจ่ายเช็คช่วยชาตินั้นได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว แต่ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือบางส่วนยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของบุคลากรภาครัฐเสร็จสิ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๖ กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรีดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ที่ยังไม่ได้รับเงิน ดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีธนาคารได้จัดพิมพ์เช็คช่วยชาติให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว แต่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้มารับเช็คภายในกำหนด หรือผู้มีสิทธิมารับเช็คแล้ว แต่ได้ทำเช็คสูญหายหรือทำเช็คชำรุด หรือไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ต่อส่วนราชการต้นสังกัดหรือต่อหน่วยงาน

๑.๒ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ซึ่งมีรายชื่อตกหล่นทำให้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินและจำนวนเงินทั้งหมดที่ขอเบิกจ่ายมายังกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔



๒. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังจากเงินงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของบุคลากรภาครัฐ อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ ตามที่ขอเบิก โดยในการรับเช็คให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ

๓. การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณีส่วนราชการ ให้นำเช็คฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังและจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป โดยจะจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินก็ได้ และให้ใช้ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานที่ธนาคารออกให้ แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานการจ่าย

ทั้งนี้ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถเดินทางมารับเงินสดหรือเช็คได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้

๓.๒ กรณีหน่วยงานฯ ให้นำเช็คฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

๔. เมื่อกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ เรียบร้อยแล้วให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครเดช ศรีวงศาตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย

โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๒๕๖

